



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับประจำวันที ๓๐ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ตึกคัก ! เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และม.4 วันแรก

ภาพบรรยากาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 วันแรก ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา พบมีบรรดาผู้ปกครอง ต่างทยอยนำบุตร หลาน มาสมัครเข้าศึกษาอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน-3 พฤษภาคม โดยเป็นปีแรกที่ใช้คะแนนทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (โอเน็ต) ไม่เกิน 20% เป็นส่วนหนึ่งในการคัดเลือก และให้โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง 280 แห่งรับนักเรียนเพียงรอบเดียว ซึ่งนายสุชาติ ธาดา อารมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำชับว่าจะต้องไม่มีเรื่องการเรียกรับเงินและฝากเด็ก หากพบผู้เกี่ยวข้องจะถูกลงโทษตามระเบียบที่กำหนดไว้

ก่อนหน้านี้ นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ.ขอเน้นย้ำว่าทางโรงเรียนต้องไม่มีการเรียกรับเงินบริจาค เพื่อแลกกับที่นั่งเรียนหรือการฝากเด็กเข้าเรียนอย่างเด็ดขาด ซึ่งในวันที่ 30 เมษายนนี้ จะแจ้งช่องทางให้ผู้ปกครองหรือประชาชนทั่วไปได้แจ้งข้อมูลหากพบว่าทางโรงเรียนดำเนินการไม่ถูกต้อง เพื่อ สพฐ.จะได้เข้าไปตรวจสอบ

ด้าน นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า กระบวนการรับนักเรียนของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ตลอดจนโรงเรียนสาธิต มศว (ฝ่ายมัธยม) และโรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ได้เสร็จสิ้นและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนเรียบร้อยแล้ว และไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจ่ายเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียนจากใครทั้งสิ้น หากใครมีหลักฐานว่าโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แห่งที่อยู่ในความดูแลของ มศว มีการเรียกรับเงินเพื่อแลก ขอให้แจ้งหลักฐานมา เพื่อสอบสวนให้เกิดความโปร่งใสต่อไป

"ผมได้ยื่นกระแสข่าวการเรียกรับเงินเพื่อแลกที่นั้งเรียนเกือบทุกปี แต่ทุกครั้งก็เป็นเรื่องที่พูดต่อๆ กัน แต่ไม่เคยมีหลักฐานร้องเรียนเข้ามา" อธิการบดี มศว กล่าว

นายทศพร ใต้ทิม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จ.สุพรรณบุรี และประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555 กล่าวว่า อยากผู้บริหาร ศธ. โดยเฉพาะ สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนให้ถี่ขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูรับนักเรียน เชื่อว่าจะลดกระแสข่าวนี้ไปได้ เพราะผู้บริหารโรงเรียนทุกแห่งยอมกลัวโรงเรียนเสียชื่อเสียง จะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น